

Số: /TB-SKHCN

Quảng Trị, ngày tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 14/02/2025, đồng chí Trần Ngọc Lâm, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm). Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Trung tâm báo cáo đánh giá hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất; cùng các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

#### I. Đánh giá chung

Trong những năm qua, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư tăng cường tiềm lực nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL). Với sự nỗ lực điều hành của Lãnh đạo Trung tâm, sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể viên chức và người lao động, hoạt động của Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công được giao góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TCĐLCL trên địa bàn tỉnh. Các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được thực hiện ngày càng được chuẩn hóa, kết quả thực hiện cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Năng lực kiểm định, thử nghiệm từng bước được nâng cao, chất lượng dịch vụ kỹ thuật ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông qua chức năng, nhiệm vụ hiện có, Trung tâm đã hỗ trợ các địa phương, tổ chức xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng đưa ra thị trường.

Ban Giám đốc Sở đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Trung tâm đã đạt được, đồng thời thống nhất với những khó khăn, hạn chế đã được Trung tâm nêu trong báo cáo. Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế để tăng tốc thực hiện hiệu quả các kế hoạch trọng tâm của ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

#### II. Quan điểm, định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngoài các nội dung nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2025 của Trung tâm, Giám đốc Sở định hướng và giao Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác TCĐLCL, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đổi mới tư duy theo tinh thần *Nghị quyết*

số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đề nghị Chi bộ Trung tâm xây dựng Nghị quyết/Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW để phổ biến, triển khai đến toàn thể đảng viên chi bộ ngay sau khi Đảng ủy Sở ban hành Nghị quyết/Kế hoạch triển khai thực hiện.

Giao Trung tâm xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành trình Ban Giám đốc Sở **trong tháng 3/2025**.

**2.** Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo Văn phòng Sở (bộ phận Tổ chức) để tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực mũi nhọn, thế mạnh,...; báo cáo, đề xuất Phòng Kế hoạch – Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.

**3.** Thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát hoạt động kiểm định. Ứng dụng IoT trong một số lĩnh vực kiểm định đo lường (xăng dầu, vàng bạc trang sức mỹ nghệ,...). Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý TCĐLCL xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi số trong công tác sự nghiệp TCĐLCL theo lộ trình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2025 – 2030, đăng ký lịch họp lấy ý kiến của Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan **trước ngày 15/3/2025**.

**4.** Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý TCĐLCL xây dựng kế hoạch khai thác trang thiết bị hiện có (kiểm định đo lường, thử nghiệm hóa sinh, thử nghiệm chuyên ngành xây dựng,...) nhằm tăng cường hơn nữa năng lực đo lường, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo lộ trình cụ thể, đăng ký lịch họp lấy ý kiến của Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan **cuối tháng 3/2025**.

**5.** Cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực, từng bước khẳng định được sự uy tín, có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nghiên cứu, khảo sát, thăm dò thị trường, mở rộng các lĩnh vực mới. Giám đốc Sở giao một số chỉ tiêu lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 03 - 05 doanh nghiệp.

- Mở rộng dịch vụ TCĐLCL, an toàn bức xạ đến thị trường các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Thành phố Huế.

**6.** Thực hiện đơn giản hoá thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; đăng ký, sử dụng tài khoản Zalo Official Account trong từng lĩnh vực để kết nối và tương tác với khách hàng. Hàng năm tổ chức đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do Trung tâm cung cấp. Giám đốc Sở giao chỉ tiêu năm 2025: sự

hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ công của Trung tâm đạt **từ 90-100%**.

**7.** Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, Giám đốc Sở giao chỉ tiêu năm 2025 mức độ tự chủ của Trung tâm **tăng 10%** so với năm 2024.

**8.** Xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng IoT trong công tác quản lý kiểm định đo lường tại Trung tâm, đăng ký lịch họp lấy ý kiến của Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong **Quý 2/2025**.

**9.** Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và ĐMST nghiên cứu, xây dựng Trang Thông tin quảng bá năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Trung tâm và phục vụ khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

**10.** Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo khích lệ tinh thần cống hiến của viên chức và người lao động.

**11.** Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo kết luận của Giám đốc Sở trong năm 2025: Thông báo số 01/TB-SKHHCN ngày 03/01; Thông báo 07/TB-SKHHCN ngày 14/01; Thông báo 08/TB-SKHHCN ngày 24/01; Thông báo 09/TB-SKHHCN ngày 03/2; Thông báo 11/TB-SKHHCN ngày 10/02; Thông báo 13/TB-SKHHCN ngày 12/02; Thông báo 14/TB-SKHHCN ngày 12/02.

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Văn phòng Sở thông báo đề các phòng, đơn vị thuộc Sở biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Ban Giám đốc;
- Trung tâm KT TCĐLCL;
- Toàn thể CC,VC, NLĐ của Sở;
- Lưu: VT, VP.

**TL.GIÁM ĐỐC  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Nhung**